



Ngày 14 tháng Tám, 2024

Thân gửi các Gia đình và Các thành viên của chúng tôi hôm nay cho tất cả trẻ em và nhân viên của chúng ta đang phát triển.

****Child Find là gì?***

Child Find (Tìm Trẻ) là đòi hỏi pháp lý theo Đạo Luật Giáo Dục cho Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, hay IDEA) bắt buộc các trường học và các quan giáo dục địa phương tìm, xác nhận, và đánh giá tất cả trẻ em khuyết tật có thể cần giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Bao gồm tất cả khi sinh ra đến 21 tuổi bắt buộc khuyết tật, bắt buộc khuyết tật tất cả trẻ.

****Ai Tiêu Chuẩn?***

Child Find áp dụng cho tất cả trẻ em sống trong khu vực thuộc thẩm quyền của chúng tôi, bao gồm: Trẻ em trường công lập, trẻ em tư nhân, hoặc theo giáo dục tại gia.

2. ****Khám Thăm Dò và Đánh Giá:*** Sau khi các kỹ thuật viên của chúng tôi khám thăm dò và đánh giá toàn diện để biết trẻ có khuyết tật hay không, chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ về các tiêu chuẩn, các tham số IEP nêu rõ các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết cho trẻ.

****Vì Sao Child Find Quan Trọng?***

Truy tìm và can thiệp sớm rất quan trọng có kết quả giáo dục tốt nhất cho trẻ. Khi biết về các trẻ khuyết tật, chúng ta có thể bắt đầu các dịch vụ phù hợp kịp thời để hỗ trợ trẻ quan trọng về phát triển và học tập của em.



****Quý V Có Thể Trợ Giúp Bằng Cách Nào?*****

Chúng tôi khuyến khích các gia đình, người trong cộng đồng, và các quan chức giáo dục và chính quyền tìm kiếm khuyến trợ tài trợ. Nếu quý vị biết trợ nào có thể hỗ trợ các dịch vụ giáo dục đặc biệt, xin liên lạc với văn phòng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

****Thông Tin Liên Lạc:*****

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Child Find hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc với người quản lý trợ giúp học sinh SCUSD hoặc nhà quản lý văn phòng SELPA theo:

Địa chỉ (Email): SCUSD_SELPA@scusd.edu
Văn phòng 916.643.9163

Chúng tôi cam kết hợp tác với gia đình và cộng đồng để hỗ trợ nhu cầu giáo dục cho tất cả trẻ em. Quý vị tham gia có vai trò quan trọng cho sự thành công của sáng kiến quan trọng này.

Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hợp tác.

Thân ái,

Geovanni Linares
Giám đốc SELPA
Khu Hành Chính Thành Phố Sacramento